

LỜI TRI ÂN

Kính thưa quý thầy, cô giáo!

Nhân dịp Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021). Tôi xin gửi đến Quý Thầy giáo, Cô giáo trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất.

Ngành Giáo dục huyện nhà đã trải qua 17 năm một chặng đường vượt khó và phát triển. Để đạt được những thành tựu và kết quả như ngày hôm nay, đó là sự đóng góp công sức, trí tuệ của quý Thầy giáo, Cô giáo vào quá trình xây dựng và phát triển Giáo dục huyện nhà. Hằng năm, vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là dịp để Ngành Giáo dục ôn lại truyền thống, là dịp học trò tri ân đến người thầy của mình. Năm 2021, Ngành Giáo dục chúng ta gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19, các em học sinh không được tập trung đến trường, thay vào đó các Thầy giáo, Cô giáo đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để truyền tải kiến thức đến cho các em. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 là một ngày rất đặc biệt so với ngày Nhà giáo Việt Nam các năm trước, không tổ chức khen thưởng, không ôn lại truyền thống chúc mừng thành quả, không khí yên tĩnh hơn, trầm lắng hơn...đó cũng là lúc để mỗi người chúng ta có dịp tự nhìn lại mình. Mỗi học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn kính với những Người Thầy, Người Cô, mỗi Nhà giáo nhìn vào những thế hệ học trò đã từng giảng dạy để chiêm nghiệm triết lý “*Yêu nghề - Kính nghiệp*”.

Với vai trò, trách nhiệm và bản thân tôi thông cảm, chia sẻ những khó khăn chung của ngành, của quý thầy, cô, của học sinh phải đối mặt nhiều gian khó, thách thức, những bộn bề trong thời điểm hiện tại. Tôi mong muốn chân tình nhận được nhiều phản hồi sát thực, đa chiều đóng góp cho Ngành Giáo dục huyện nhà. Trong một thế giới luôn luôn vận động và phát triển, chúng ta cần rộng mở tầm nhìn, chủ động tìm kiếm hướng đi, khởi tạo giá trị mới cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà.

Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tôi xin được phép gửi lời tri ân đến toàn thể quý Thầy giáo, Cô giáo, những người hoạt động trong Ngành Giáo dục và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tiếp tục phấn đấu, có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và tin tưởng rằng ngành giáo dục huyện nhà đạt thêm nhiều thành tích mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

Phú Tân, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Bùi Minh Thiệp